

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ THỰC VẬT

Thực hiện trong 5 tuần từ ngày 30/12/2024 đến 07/02/ 2025

Lớp: Mẫu giáo Bé E. Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Lan

MỤC TIÊU	NỘI DUNG	HOẠT ĐỘNG
Lĩnh vực phát triển thể chất		
2. Trẻ giữ được thăng bằng và biết kiểm soát được cơ thể khi thực hiện vận động đi, chạy	+ Đi trong đường hẹp(3m x 20 cm) + + Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.	- Hoạt động học: VĐCB “ Đi trong đường hẹp(3m x 20 cm) ; Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.” - Chơi ngoài trời: Chơi tự do (Đi trong đường hẹp(3m x 20 cm) ;Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.)
MT3. Trẻ biết phối hợp tay-mắt trong vận động: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh; Đi trong đường hẹp – đầu đội túi cát	-Tung và bắt bóng với cô bằng hai tay + Tung và bắt bóng với cô bằng 2 tay - Ném xa bằng 1 tay	- Hoạt động học. + Tung và bắt bóng với cô bằng 2 tay + Ném xa bằng 2 tay - Chơi ngoài trời : chơi tự do (Tung và bắt bóng với cô bằng 2 tay; Ném xa bằng 2 tay)
MT 4. Trẻ biết thực hiện một cách khéo trong vận động: trườn theo hướng thẳng	+ Trườn theo hướng thẳng	- Hoạt động học: + Trườn theo hướng thẳng - Chơi ngoài trời : chơi tự do (Trườn theo hướng thẳng)
MT 7. Trẻ biết phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay trong một số hoạt động: Vẽ được hình tròn theo mẫu; Xếp chồng 8-10 khối không đổ	+ Đan tết. + Xếp chồng các hình khối khác nhau	- Chơi ngoài trời: Trẻ chơi các bài tập rèn kỹ năng: Cho trẻ trải nghiệm tách hạt ngô - Chơi HĐ ở CG : Xếp chồng khối, vẽ bông hoa....
Lĩnh vực phát triển nhận thức		
MT 16. Sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nghe nhìn, ngửi, sờ.. (Bổ sung thêm) để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng như tên gọi, đặc điểm cấu tạo, lợi ích, công dụng của cây con, hoa quả, đơn giản xung quanh trẻ.	+ Bé yêu cây xanh + Một số loại rau, củ + Một số loại hoa + Một số loại quả	- HĐH: + Bé yêu cây xanh + Một số loại rau, củ + Một số loại hoa + Một số loại quả - Chơi ngoài trời: Quan sát một số loại cây rau, hoa, quả trong trường - Chơi HĐ ở các góc: phân lô tô rau, củ, quả, ghép tranh bằng các mảnh ghép để tạo thành tranh hoàn chỉnh về theo chủ đề

		- Mọi lúc mọi nơi
MT 19. Trẻ biết phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật.	Phân loại: đồ dùng, đồ chơi cây, hoa, quả theo 1 dấu hiệu nổi bật.	- Chơi hoạt động ở chơi ở các góc: Phân loại cây ăn củ, cây ăn quả. - Mọi lúc mọi nơi
MT 20. Trẻ nhận ra một vài mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng quen thuộc khi được hỏi.	- Trẻ biết mối liên hệ đơn giản giữa cây cối quen thuộc với môi trường sống của chúng	- Chơi ngoài trời: Thí nghiệm về quá trình của cây, quan sát các loại cây - Chơi HĐ chơi ở các góc : Chăm sóc cây Thí nghiệm gieo hạt , quan sát sự phát triển của cây .
MT 27. Trẻ kể tên một số lễ hội trong năm qua trò chuyện, tranh ảnh	- Lễ hội mừng xuân của bé	- HĐH: Bé vui đón tết + Hoạt động tập thể : Tham gia trải nghiệm gói bánh chưng ngày tết. - chơi HĐ ở các góc: Trẻ xem tranh ảnh về ngày tết
MT 29. Quan tâm đến số lượng và đếm như hay hỏi về số lượng, đếm vẹt, biết sử dụng ngón tay để biểu thị số lượng, Trẻ biết đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 3.	- Số 3 tiết 1	- Hoạt động học : LQVT : + - Số 3 tiết 1 - Hoạt động chiều: Thực hiện trong vở toán (số lượng 3) - chơi HĐ ở các góc: Trò chơi đếm đến 3, nhận biết số 3..., đếm theo khả năng
MT 33. So sánh hai đối tượng về kích thước và nói được các từ: ngắn hơn dài hơn	So sánh chiều dài của 2 đối tượng .	- HĐH: So sánh chiều dài của 2 đối tượng. - Chơi HĐ ở các góc :Góc học tập –sách: Ôn chiều dài của 2 đối tượng . - Chơi ngoài trời: Mọi lúc mọi nơi (ôn chiều dài của 2 đối tượng .)
Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ		
MT 37. Trẻ hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi: hoa, quả...	- Trẻ nghe hiểu các từ khái quát hoa quả (Chỉ các loại hoa, rau củ quả...)	- Mọi lúc mọi nơi
MT 39. Trẻ biết đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...	- Tết đang vào nhà - Cây hồng - Cây dây leo	- Hoạt động học: “ Tết đang vào nhà, Cây dây leo “Hoạt động chiều: - HĐC: đọc các bài thơ trong chủ đề (Tết đang vào nhà Cây hồng, Cây dây leo)

		- Mọi lúc mọi nơi
MT 42. Trẻ biết bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện.	- Chú đỗ con - Hoa mào gà	- Hoạt động học.- Chú đỗ con, Hoa mào gà - Chơi hoạt động ở các góc (Kể chuyện sáng tạo, rối dẹt.. về bài “chú đỗ con,Ha mào gà..”) - Mọi lúc mọi nơi
MT 50. Cho trẻ làm quen với tiếng anh thông qua các hoạt động trong ngày.	- Làm quen tiếng anh về một số loại hoa, rau, quả	- Hoạt động đón, trả trẻ: Nghe hát, một số bài hát tiếng anh về thực vật
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI		
MT 52 Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi.	- Tự tin khi tham gia vào hoạt động, mạnh dạn nói ý kiến của bản thân	- Mọi lúc mọi nơi
61. Trẻ thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây	+ Bảo vệ, chăm sóc cây cối. + Không ngắt lá, bẻ cành + Nhặt lá vàng, nhổ cỏ, bắt sâu, tưới nước... + Tiết kiệm điện nước	- Chơi ngoài trời. chăm sóc vườn rau, nhặt rác trên sân trường - Mọi lúc mọi nơi
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ		
MT 64. Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện ¹ .	- Cây trúc xinh - Bầu bí thương nhau - Hoa thơm bướm lượn - Hoa trong vườn	- Hoạt động học: Âm nhạc Nghe hát : “Cây trúc xinh”, “ Hoa thơm bướm lượn”, “ Bầu bí thương nhau”; “Hoa trong vườn”. - Chơi HĐ ở các góc: góc nghệ thuật “ cho trẻ nghe hát theo, lắc lư các bài hát trong chủ đề” - Hoạt động chiều: Cho trẻ nghe hát các bài hát trong chủ đề
MT 66. Trẻ biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.	+ Em yêu cây xanh + Bầu và bí + Quả + Màu hoa	- Hoạt động học. Âm nhạc + Em yêu cây xanh - Chơi HĐ ở các góc: góc nghệ thuật “ cho trẻ nghe hát các bài hát trong chủ đề (Em yêu cây xanh; Bầu và bí; Quả; Màu hoa) - Giờ đón trả trẻ cho trẻ nghe hát, tập trẻ hát các bài hát trong chủ đề ((Em yêu cây xanh; Bầu và bí; Quả; Màu hoa))
MT 67:Trẻ biết vận động	Vận động theo nhịp .	Hoạt động học :Vận động theo

<p>theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc(Vỗ tay theo nhịp) - Chơi các trò chơi âm nhạc phù hợp với độ tuổi</p>	<p>+ Sắp đến tết rồi +Màu hoa +Bắp cải xanh - Trò chơi âm nhạc. -+ Ai nhanh nhất Vũ điệu hóa đá + Nghe giai điệu đoán tên bài hát</p>	<p>nhịp . + Sắp đến tết rồi - Chơi HĐ ở các góc: Góc nghệ thuật (trẻ VĐ VTTN bài hát: sắp đến tết rồi, Màu hoa,bắp cải xanh) - Trò chơi âm nhạc. + Ai nhanh nhất + Vũ điệu hóa đá + Nghe giai điệu đoán tên bài hát - HĐC: Cho trẻ chơi các trò chơi ÂN (Ai nhanh nhất Vũ điệu hóa đá + Nghe giai điệu đoán tên bài hát)nhằm ôn lại các bài hát trong chủ đề</p>
<p>MT68. Trẻ biết Vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc.</p>	<p>Vận động theo ý thích khi hát/ nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc. - Biểu diễn những bài hát bản nhạc theo chủ đề.</p>	<p>- Hoạt động học. Âm nhạc + Dạy VĐ vỗ tay theo nhịp bài “Bắp cải xanh” , VĐTN, Vận động múa minh họa: Sắp đến tết rồi - Chơi, HĐ ở các góc: Múa, hát các bài hát trong chủ đề - TCAM: vũ điệu hóa đá</p>
<p>MT 69. Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý.</p>	<p>Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm với sự gợi ý của người lớn.</p>	<p>- Chơi, hoạt động chơi ở các góc. Làm các loại củ, quả từ các nguyên vật liệu - Hoạt động chiều (Làm các loại củ, quả từ các nguyên vật liệu)</p>
<p>MT 70. Trẻ biết tô màu, vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.</p>	<p>+ Vẽ, tô màu cây ăn quả + Vẽ, tô màu quả cà chua, quả bí xanh + Vẽ những bông hoa bằng vân tay + Vẽ theo đề tài.</p>	<p>- HĐH: Vẽ những bông hoa bằng vân tay + Vẽ, tô màu quả cà chua, quả bí xanh,; Vẽ tô màu cây ăn quả - Chơi HĐ ở các góc: Vẽ tranh về rau củ quả, hoa... Vẽ theo đề tài - HĐC: Vẽ, tô màu cây ăn quả - Chơi ngoài trời: Chơi tự do (Vẽ tranh về rau củ quả, hoa...) - Mọi lúc mọi nơi</p>
<p>MT 71. Trẻ biết xé theo dải, xé vụn ; cắt theo các nét thẳng, xiên, cong tròn và dán thành sản phẩm đơn giản</p>	<p>+ Xé dán tán lá cây + Xé dán quả chuối + Xé dán bánh chưng</p>	<p>- Hoạt động học: Xé dán quả chuối; xé dán tán lá cây + Chơi HĐ ở các góc, Xé dán bánh chưng</p>

72. Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối.	- Nặn bánh, các loại quả tròn, dài	- Hoạt động học: Nặn các loại củ, quả - Chơi hoạt động ở các góc (trẻ nặn các loại rau, củ, quả) - Mọi lúc mọi nơi
--	------------------------------------	--

**DUYỆT CHUYÊN MÔN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**



Nguyễn Thị Khuyên

CHỦ ĐỀ NHÁNH 1 : CÂY XANH VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG

Thực hiện 1 tuần: từ ngày 28/12- 02/1/2025

Thứ Hoạt động	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
Đón trẻ, thể dục sáng	<ul style="list-style-type: none">- Chơi với đồ chơi trong lớp, gợi ý trẻ chơi và bao quát trẻ chơi- Mở một số bài hát tiếng anh cho trẻ nghe- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề nhánh- Tập thể dục sáng với bài “Em yêu cây xanh” tập với hoa: Tay 1, bụng 2, chân 4, bật 3				
Hoạt động học	LVPTNT KPIXH: Bé yêu cây xanh	LVPTTC Tạo hình: Đề tài: Vẽ tô màu cây ăn quả	NGhỉ tết ương lịch	LVPTNN Văn học: Thơ “Cây dây leo”	LVPTTM - DH(tt):Em yêu cây xanh TC: Ai nhanh nhất
Chơi ngoài trời	<ul style="list-style-type: none">- Hoạt động có mục đích: Quan sát cây kẻ quan sát cây hoa, tham quan sân trường, Thí nghiệm cây cần nước, không khí.Hoạt động tập thể: Nhảy bao bố.- Trò chơi vận động: Bỏ lá, bịt mắt bắt dê, kéo co, gieo hạt- Chơi tự do: Chơi với một số đồ chơi ngoài trời, cô hướng dẫn và bao quát trẻ				
Chơi, hoạt động ở các góc	<ul style="list-style-type: none">- Góc phân vai: Bán hàng, TC nấu ăn, bác sĩ- Góc học tập-sách: Trẻ xem tranh ảnh về thực vật, xếp hạt, chọn quả cho cây, chơi bảng chun học toán, hạt hạt xếp lá, tập đóng vai các nhân vật trong một số câu chuyện. chơi các trò chơi dân gian: rên rên rần rần, vuốt hạt nổ...- Góc nghệ thuật: vẽ, tô màu một số cây xanh, múa hát một số bài về thực vật, làm album ảnh, vẽ tô màu- Góc xây dựng- lắp ghép: Xây dựng vườn cây, lắp ghép hàng rào- Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước, chăm sóc cây, làm thí nghiệm về quá trình phát triển của cây từ hạt, gieo hạt...				
Hoạt động ăn, ngủ	<p>Giao dục trẻ biết cùng cô chuẩn bị bàn ăn, khăn lau tay, chia cơm, cầm thìa tay phải ngồi ngay ngắn không bỏ chân lên ghế. Khi ăn không làm rơi vãi cơm. Trật tự trong giờ ngủ</p>				
Hoạt động chiều	<ul style="list-style-type: none">- Làm quen một số bài hát, đồng dao ca dao về chủ đề- Cho trẻ làm quen bài thơ: Cây dây leo- Làm vở chủ đề (Trang 2,7,15)- Lao động vệ sinh. Nêu gương cuối tuần				

CHỦ ĐỀ NHÁNH 2 : MỘT SỐ LOẠI RAU, CỦ

Thực hiện 1 tuần : từ ngày 06-10/ 1/ 2025

Thứ Hoạt động	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
Đón trẻ, thể dục sáng	<ul style="list-style-type: none">- Chơi với đồ chơi trong lớp, gợi ý trẻ chơi và bao quát trẻ chơi- Mở một số bài hát tiếng anh cho trẻ nghe- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề nhánh- Tập thể dục sáng với bài “em yêu cây xanh” tập với hoa: Tay 1, bụng 2, chân 4, bật 3				
Hoạt động học	LVPTNT KPXH: Một số loại rau, củ	LVPTTC Thể dục: - VĐCB: trườn theo hướng thẳng - TCVD: trời nắng trời mưa	LVPTM: Tạo hình: Nặn một số loại rau củ(quả cà chua, củ su hào, củ cà rốt,...)	LVPNT: Toán: So sánh chiều dài của 2 đối tượng	LVPTTM -VĐ võ tay TN 2/4 (tt): Bắp cải xanh - NH: Cây trúc xinh
Chơi ngoài trời	<ul style="list-style-type: none">- Hoạt động có mục đích: đọc thơ, đồng dao dạo chơi sân trường, cây cỏ lan chi, rau khoai, quan sát rau cảiHoạt động tập thể: kéo co- Trò chơi vận động: Gieo hạt , nhảy bao bố, kéo co- Chơi tự do: Chơi với một số đồ chơi ngoài trời, cô hướng dẫn và bao quát trẻ				
Chơi, hoạt động ở các góc	<ul style="list-style-type: none">- Góc phân vai: Cửa hàng rau quả, cây giống, hạt giống; gia đình; bác cấp dưỡng, người tiếp phẩm...- Góc học tập-sách: So sánh chiều dài của 2 đối tượng, xem tranh ảnh về thực vật, xếp hạt, chọn quả cho cây, chơi bảng chun học toán, hạt xếp lá, tập đóng vai các nhân vật trong một số câu chuyện. chơi các trò chơi dân gian: rênh rênh rênh rênh, vượt hạt nổ...- Góc nghệ thuật: vẽ, tô màu một số loại rau củ, múa hát một số bài về thực vật, làm album ảnh- Góc xây dựng- lắp ghép: Xây dựng vườn cây, lắp ghép hàng rào- Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, Thí nghiệm vật chìm vật nổi				
Hoạt động ăn, ngủ	Giáo dục trẻ biết cùng cô chuẩn bị bàn ăn, khăn lau tay, chia cơm, cầm thìa tay phải ngồi ngay ngắn không bỏ chân lên ghế. Khi ăn không làm rơi vãi cơm. Trật tự trong giờ ngủ				
Hoạt động chiều	<ul style="list-style-type: none">- Cho trẻ làm quen tiếng anh về một số loại rau- Thực hiện vở thủ công: Xé dán tán lá cây- Chơi trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây-Làm một số rau củ từ NVLTN, NVLM- Lao động vệ sinh- Nêu gương cuối tuần				

CHỦ ĐỀ NHÁNH 3 : MỘT SỐ LOẠI HOA

Thực hiện 1 tuần: từ ngày 13- 17 /2024

Thứ	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
Thứ 1 Hoạt động	- Chơi với đồ chơi trong lớp, gợi ý trẻ chơi và bao quát trẻ chơi - Mở một số bài hát tiếng anh cho trẻ nghe - Trao đổi với phụ huynh về chủ đề nhánh - Tập thể dục sáng với bài “Em yêu cây xanh” tập với hoa : Tay 1, bụng 2, chân 4, bật 3				
Hoạt động học	LVPTNT KPIXH: Một số loài hoa	LVPTTM Tạo hình: Đề tài: Xé dán tán lá cây	LVPNN Truyện “ Chú đỗ con”	LVPTNT Toán” Số 3 (Tiết 1)	LVPTTM - DH: Màu hoa - NH(tt): Hoa thơm bướm lượn
Chơi ngoài trời	- Hoạt động có mục đích: Quan sát vườn trường, Hoa lá giã, hoa dâm bụt, thí nghiệm cây cần nước không khí. HĐTN cho trẻ tách hạt ngô Hoạt động tập thể: Lao động trồng rau - Trò chơi vận động: Gieo hạt, nhảy bao bố, cây cao cỏ thấp - Chơi tự do: Chơi với một số đồ chơi ngoài trời, cô hướng dẫn và bao quát trẻ				
Chơi, hoạt động ở các góc	- Góc phân vai: Cửa hàng rau quả, cây giống, hạt giống; gia đình; bác cấp dưỡng, người tiếp phẩm... - Góc học tập-sách: Trẻ xem tranh ảnh về thực vật, xếp hạt, chọn quả cho cây, chơi bảng chun học toán, hạt xếp lá, tập đóng vai các nhân vật trong một số câu chuyện. chơi các trò chơi dân gian: rềnh rềnh ràn ràn, vượt hạt nổ... - Góc nghệ thuật: vẽ, tô màu một số loại hoa, múa hát một số bài về thực vật, làm album ảnh - Góc xây dựng- lắp ghép: Xây dựng vườn hoa, lắp ghép hàng rào - Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước, chăm sóc cây, làm thí nghiệm về quá trình phát triển của cây từ hạt, gieo hạt...				
Hoạt động ăn, ngủ	Giáo dục trẻ biết cùng cô chuẩn bị bàn ăn, khăn lau tay, chia cơm, cầm thìa tay phải ngồi ngay ngắn không bỏ chân lên ghế. Khi ăn không làm rơi vãi cơm. Trật tự trong giờ ngủ				
Hoạt động chiều	- Hướng dẫn tc mới: Cây đậu non - Thực hiện vở toán (số 3 t1) - Cho trẻ làm quen câu chuyện “ chú đỗ con” - Lao động vệ sinh. Nêu gương cuối tuần				

CHỦ ĐỀ NHÁNH 4 : TẾT VÀ MÙA XUÂN

Thực hiện 1 tuần: từ ngày 20-24/1/2025)

Thứ Hoạt động	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
Đón trẻ, thể dục sáng	<ul style="list-style-type: none"> - Chơi với đồ chơi trong lớp, gợi ý trẻ chơi và bao quát trẻ chơi - Mở một số bài hát tiếng anh cho trẻ nghe - Trao đổi với phụ huynh về chủ đề nhánh - Tập thể dục sáng với bài “Như hoa mùa xuân” tập với hoa : Tay 1, bụng 2, chân 4, bật 3 				
Hoạt động học	LVPTNT KPIXH: Bé vui đón tết (Làm tranh ông đò)	LVPTTC Thể dục: -VĐCB: đi trong đường hẹp đầu đội túi cát - TCVD “Cây cao cỏ thấp”	LVPTM: Vẽ những bông hoa bằng dầu vân tay	LVPTNN Thơ: Tết đang vào nhà	LVPTTM -VĐ múa minh họa((tt): Sắp đến tết rồi - NH:Mùa xuân ơi
Chơi ngoài trời	Hoạt động có mục đích: Quan sát cây đào, quan sát cây mai, quan sát thời tiết, tham quan chợ xuân, quan sát cây hoa hồng - Hoạt động tập thể: gói bánh chưng -Trò chơi vận động: Ném còn, gieo hạt, cây cáo cỏ thấp, hái quả... -Chơi tự do: Chơi với một số đồ chơi ngoài trời, cô hướng dẫn và bao quát trẻ				
Chơi, hoạt động ở các góc	<ul style="list-style-type: none"> - Góc phân vai: Cửa hàng rau quả, cây giống, hạt giống; gia đình; bác cấp dưỡng, người tiếp phẩm... - Góc học tập-sách: Ôn số 3 (t1), Trẻ xem tranh ảnh về này tết, hột hạt, bảng chun học toán - Góc nghệ thuật: vẽ, tô màu ngày tết, nặn các loại bánh,... - Góc xây dựng- lắp ghép: Xây dựng chợ Phú Diễn, lắp ghép hàng rào - Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước, chăm sóc cây, làm thí nghiệm về quá trình phát triển của cây từ hạt, gieo hạt... 				
Hoạt động ăn, ngủ	Giáo dục trẻ biết cùng cô chuẩn bị bàn ăn, khăn lau tay, chia cơm, cầm thìa tay phải ngồi ngay ngắn không bỏ chân lên ghế. Khi ăn không làm rơi vãi cơm. Trật tự trong giờ ngủ				
Hoạt động chiều	<ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn trẻ chơi mới: Chơi với lá cây - Tạo hình: Vẽ tô màu cây ăn quả - Làm quen bài mới: Thơ “tết đang vào nhà” - Hướng dẫn trẻ “ Xé dán bánh chưng” - Lao động vệ sinh. Nêu gương cuối tuần 				

CHỦ ĐỀ NHÁNH 5 : MỘT SỐ LOẠI QUẢ

Thực hiện 1 tuần: từ ngày 03- 07/ 2/ năm 2025)

Thứ Hoạt động	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
Đón trẻ, thể dục sáng	<ul style="list-style-type: none">- Chơi với đồ chơi trong lớp, gợi ý trẻ chơi và bao quát trẻ chơi- Mở một số bài hát tiếng anh cho trẻ nghe- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề nhánh- Tập thể dục sáng với bài “em yêu cây xanh” tập với hoa : Tay 1, bụng 2, chân 4, bật 3				
Hoạt động học	LVPTN T KPIX: Một số loại quả	LVPTTC Thể dục: - VĐCB: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh - TCVĐ “Chuyền bóng qua đầu”	LVPTTM Tạo hình: Xé dán quả chuối	LVPTN N Truyện: Hoa mào gà	LVPTTM -Biểu diễn cuối chủ đề: - DH: em yêu cây xanh; màu hoa; sắp đến tết rồi Thơ: Cây dây leo - TC Â N: Vũ điệu hóa đá
Chơi ngoài trời	<ul style="list-style-type: none">- Hoạt động có mục đích: Quan sát: Cây dứa, hoa dâm bụt, hoa hồng, dạo chơi sân trong nắng lá vàng rơiHoạt động tập thể: nhảy erobic “vườn cây của ba”- Trò chơi vận động: Nhảy bao bố, Hái quả, kéo co, cây cao cỏ thấp..- Chơi tự do: Chơi với một số đồ chơi ngoài trời, cô hướng dẫn và bao quát trẻ				
Chơi, hoạt động ở các góc	<ul style="list-style-type: none">- Góc phân vai: Cửa hàng rau quả, cây giống, hạt giống; gia đình; bác cấp dưỡng, người tiếp phẩm...- Góc học tập-sách: Toán : ôn số lượng 3 (t1), đếm số lượng theo khả năng; ôn chiều dài của 2 đối tượng. Trẻ xem tranh ảnh về thực vật, xếp hạt, chọn quả cho cây, ...- Góc nghệ thuật: vẽ, tô màu một số loại quả, múa hát một số bài về thực vật, làm album ảnh- Góc xây dựng- lắp ghép: Xây dựng vườn rau, lắp ghép hàng rào- Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước, chăm sóc cây, làm thí nghiệm về quá trình phát triển của cây từ hạt, gieo hạt...				
Hoạt động ăn, ngủ	<p>Giao dục trẻ biết cùng cô chuẩn bị bàn ăn, khăn lau tay, chia cơm, cầm thìa tay phải ngồi ngay ngắn không bỏ chân lên ghế. Khi ăn không làm rơi vãi cơm. Trật tự trong giờ ngủ</p>				
Hoạt động chiều	<ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn trò chơi đan tết- SHCM- Thực hiện vở chủ đề (trang 11,12,13,14)- HDC: Cho trẻ chơi các trò chơi ÂN (Ai nhanh nhất; Vũ điệu hóa đá Nghe giai điệu đoán tên bài hát)- Lao động vệ sinh. Nêu gương cuối tuần				

